
1 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 

วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  2567   เวลา   ๑3.3๐   น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3. นางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เมืองพะเยา 
5. นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
6. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมืองพะเยา 
7. นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
8. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 5 อ.เมืองพะเยา 
9. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมืองพะเยา 
10. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เชียงคำ 
11. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงคำ 
12. นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงคำ 
13. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เชียงคำ 
14. นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกคำใต้ 
15. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ดอกคำใต้ 
16. สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้ 
17. นายบูรณาการ ตาคำ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ปง 
18. นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
19. นายเสวียน มะโนชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ปง 
20. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.จุน 
21. นายชำนาญ บัวแดง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.จุน 
22. นายกมล หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.แม่ใจ 
23. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง 
24. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ภูซาง 
    
    

 
 
 
ผู้ลาการประชุม        ไม่มี 

ผู้ขาดการประชุม       ไม่มี 

 
 
 
 

  /ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา 
2. นายธวัช สุทธวงค ์ รองนายก อบจ.พะเยา 
3. นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา 
4. นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
5. นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
6. นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
7. นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
8. นายโกศล ผิวใส ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา 
9. นายสยาม ปรีชา รองปลัด อบจ. รกท. ปลัด อบจ.พะเยา 
10. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา 
11. นางสมพร กาไวย์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นายวสันต์ วงศ์ด ี ผอ.กองช่าง 
13. นางสาววันจันทร์ สมบูรณ์ รกท.ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
14. นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
15. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางสุจินดา อ่ินคำ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
17. นายสมศาสตร์ ประชุมของ รกท.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
18. นางปิยะฉัตร คำปันทิพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19. นางสาวสุพัตรา มหาวัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
20. นางมยุรี เหมหิรัณย์ หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
21. นางสาวสุนารี ยาละ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. นางสาวศิรินันท์ จิตต์ประวงค์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
23. นายประเสริฐ พรหมเผ่า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
24. นางนุชจรีย์ ทุ่งเย็น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
25. นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
26. นางสาวเบญจภรณ์ ไชยราช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
27. นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
28. นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ คนงาน 
29. นายสุพจน์ อินลือ คนงาน 
    
    
    
    
    

 
 
 
 
    
   /เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม   เวลา 13.30 น. 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯครับ สืบเนื่องจากนายประพันธ์  ดีอุด เลขานุการองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ยื่นหนังสือต่อ ประธานสภาฯ
   ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2566 เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
   จังหวัดพะเยา ส่งผลทำให้การประชุมสภาในวันนี้ไม่มีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยา จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 19       
                      วรรคสอง กำหนดว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น 
   หรือมีแต่ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที ่             
   ให้สภาท้องถิ ่นเลือกสมาชิกฯสภาท้องถิ ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
   ประชุมคราวนั ้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับ              
   โดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ” 
     ดังนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   พะเยา พนักงาน หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่เห็นว่ามีความ
   เหมาะสม ที ่จะปฏิบัต ิหน้าที ่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา             
                      ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันนี้ ขอเชิญครับ 
    เชิญนางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 
   อำเภอเมืองพะเยา 
 
นางพิสมัย  ใจวัง   ขอเสนอ นายสยาม  ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
สมาชิกสภาฯ            รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 
   พ.ศ. 2567 ในวันนี้ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง  
สมาชิกสภาฯ   นายวิเชษฐ์    วงศ์ประสิทธิ์  รับรอง 
สมาชิกสภาฯ    นายเข้ม    อัศราช   รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ไม่มีนะครับเนื่องจาก        
   มีผู ้เสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการ
   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันนี้เพียงชื่อเดียว   
     ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 14 กำหนดว่า “ในการเลือก
   ประธานสภาฯท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
   เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
   จึงขอประกาศว่า นายสยาม  ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษา
   ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้ร ับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่     
                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ         
                      สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันนี้ครับ 

/นายสยาม  ปรีชา… 
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นายสยาม  ปรีชา   เร ียน ท ่านประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพ ะเยาท ี ่ เคารพ    
เลขานุการสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษาและเลขานุการนายกฯ และ
   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
   พ.ศ. 2567 ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว วันนี้มีสมาชิกสภาฯลงชื่อเข้าประชุมทั้งสิ้น
   จำนวน  24 ท่าน ครบองค์ประชุม   
     ขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน      
   จังหวัดพะเยา ขึ ้นจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที ่ประธานดำเนิน   
    การประชุม ตามระเบียบวาระ ครับ 
  
ประธานสภาฯ    เชิญทุกท่านนั่งครับ 
 
นายสยาม  ปรีชา   ขอเรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
เลขานุการสภาฯ  จังหวัดพะเยา คนที่ 1 และนางนฤมล  บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ ครับ 
     
    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมติสภา
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๔๕ วัน นับตั ้งแต่ว ันที ่ ๑1 มกราคม ๒๕๖๗              
   เป็นต้นไป นั้น  
    ฉะนั ้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่ ง
             พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔7 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 
   พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภาดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีการเรียกประชุมสภาองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีกำหนด          
                   ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 
 
ประธานสภาฯ    เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษา
   และเลขานุการนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองปลัด
   รักษาราชการแทนปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
    ตามที ่ ได ้ประกาศเร ียกประช ุมสภาองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา           
                      สม ัยสาม ัญ สม ัยแรก ประจำป ี พ.ศ. 2567 โดยกำหนดว ันเร ิ ่ม สม ัยประชุม           
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่  11 มกราคม 2567      
   เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน    
    เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลายเรื่อง  ผมจึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันนี้ครับ สำหรับ ระเบียบ
   วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทางสำนักงานเลขานุการ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นำส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว 
   ต่อไปผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับ 

/ระเบียบวาระท่ี  ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  เรื่องที่ 1.1 แนะนำตัวข้าราชการสายงานผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีคำสั ่งย้ายนางสมพร  กาไวย์
   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
   สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มาดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วน
   จังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) สังกัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร
   ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั ้งแต่วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2567        
                      เป็นต้นไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลและ
   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด องค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 16  พฤศจิกายน 2566 จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 
   1.นางสาวสุนารี  ยาละ สังกัดเดิม หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลหย่วน 
  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด 
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
   2.นางสาวศิรินันท์  จิตต์ประวงค์ สังกัดเดิม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนรว่ม
  ของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
  กิจการสภา สังกัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
  จังหวัดพะเยา 
   3.นางปิยะฉัตร  คำปันทิพย์ สังกัด เดิมหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา  
  สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัดฯ ตั้งแต่วันที่ 16  มกราคม 2567 
   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กล่าวต้อนรับข้าราชการ 
  ทั้ง 3 ท่านครับ 
 
นายกอบจ.พะเยา   ก่อนอื ่นก็ขอต้อนรับทั ้ง 3 ท่าน และยินดีกับอีก 1 ท่านนะครับ องค์การ
                      บริหารส่วนจังหวัด เรายึดถือเรื ่องของ ITA คือ การบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
      สามารถตรวจสอบได้ 2 อย่างที่ข้าราชการ โอนย้ายมาต้องยึดถือคือ  ความถูกต้อง 
   โปร่งใสและตรวจสอบได้ การบริหารงานแบบกึ่งเอกชนภายใต้ระเบียบของราชการ
   กระทรวงมหาดไทย ย้ายมาใหม่ก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมขององค์กร ศึกษาเรื่องตัวบุคคล 
   เพื่อนร่วมงาน สิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติภายใต้ระเบียบ  
   ของราชการ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ 
 
ประธานสภาฯ    ในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ
  ข้าราชการที่มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในสังกัด สำนักงานเลขานุการองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และขอให้มีความเจริญก้าวหน้า       
  ในหน้าที่การงานทุกท่านด้วยครับ 
 
 
 
 

/เรื่องที่ 1.2... 
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        เรื ่องที่ 1.2 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนา
  ท้องถิ ่น (พ.ศ 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี ่ยนแปลง         
             ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น         
    (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 5      
    พ.ศ. 2566 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
            คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด
   พะเยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
   2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
   2566 รายละเอียดตามหนังสือที่แจก หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ
   สอบถามได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ครับ 
 

  เรื ่องที่ 1.3  รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  แก้ไข  ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2566   

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น          
   (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั ้งที ่ 7         
      พ.ศ. 2566 ซึ ่งผ ู ้บร ิหารได้อนุมัต ิให ้แก้ไขและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น           
           (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
   เมื ่อวันที ่ 16 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามหนังสือที่แจก หากต้องการทราบ
      รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 
 
   เร ื ่องที ่ 1.4 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2566-2570)           
     ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนา
   ท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี ่ยนแปลง       
                      ครั้งที่ 5 พ.ศ.  2566 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6       
                      พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด
   พะเยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
   2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 
   รายละเอียดตามหนังสือที่แจก หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสอบถาม
   ได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 
 
  เรื ่องที ่ 1.5  รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2566-2570)        
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567   
    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั ้งที ่ 1 
    พ.ศ. 2567 ซึ ่งผ ู ้บร ิหารได้อน ุม ัต ิให้แก้ไขและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น           
    (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 รายละเอียด ตามหนังส ือท ี ่แจก หากต้องการทราบ
   รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 

  /เรื่องที่ 1.6… 
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  เรื ่องที่ 1.6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน   
  จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        ด้วยฝ่ายบริหารได้นำรายงานผล จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการ
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มาเพื่อให้สภา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที ่แจก 
  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ ่มเต ิม  สอบถาม ได ้ท ี ่ฝ ่ายตรวจติดตาม                
        และประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม  

       -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม  
       -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว  

      -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที ่ 5    เรื่องที่เสนอใหม่  
    ต่อไป 5.1 การคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 
    ด้วยนายประพันธ์  ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
   ได้ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจากได้รับการคัดเลือก
   เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา ในวันนี้จึงต้องดำเนินการคัดเลือกเลขานุการสภา
   แทนตำแหน่งที่ว่างครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ และสมาชิกฯ 
   ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน วิธีการเลือกเลขานุการสภาให้นำวิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ     
   ตามข้อ 13 โดยใช้วิธีการตามข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งวิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ 
   เป็นไปตามข้อ 18 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กำหนดไว้ว่า 
             ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้
  คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  โดยนำวิธีการเลือก
  เลขานุการสภาตามข้อ 13 โดยใช้วิธีการตามข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ 
   ให้สมาชิกสภาฯ แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อพนักงานหรือข้าราชการขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกฯคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ
  สภาฯ สำหรับวิธีการเสนอให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาฯอนุญาตแล้วจึงเสนอได้      
  การเสนอนั้นต้องยืน ณ ที่ซึ่งจัดไว้   
    คำเสนอต้องมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ
  รับรองได้เพียงครั้งเดียวจำนวนชื่อที่ถูกเสนอไม่จำกัดจำนวนจะมีกี่คนก็ได้ 

   /ถ้ามีการเสนอ… 
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เลขานุการสภาฯ   ถ้ามีการเสนอเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ และ
  ประธานสภาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกทันที ตามข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวง
  มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง     
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565   
     แต่ถ้าหากมีการเสนอหลายชื ่อให้สมาชิกฯลงคะแนนเลือกผู ้ที ่ถูกเสนอชื่อ       
   คนหนึ่งโดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรเลือกเลขานุการสภาฯ  
         เมื่อเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรเสร็จแล้วให้นำบัตร
  มาใส่ซองท่ีเจ้าหน้าที่จัดให้ แล้วนำซองใส่ลงหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้าประธาน 
     ในการตรวจนับคะแนน ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าสองคน
  มาช่วย ในการตรวจนับคะแนน 
     เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานสภาประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาฯ ผู้ที ่ได้
  คะแนน สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ
  คนที ่ได้ คะแนนเท่ากัน โดยใช้ว ิธ ีเดิม แต่ถ้าหากมีการลงคะแนนเป็นครั ้งที ่สอง        
     เพราะคะแนนเท่ากัน แล้วปรากฏว่าคะแนน เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก เฉพาะผู้ได้
  คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
 
ประธานสภาฯ    บัดนี้จะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
  สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พนักงาน 
  หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็น
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอเชิญครับ 
 
ประธานสภาฯ   เชิญนายอนุวัฒน์  ใจบุญ  
 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม     
สมาชิกสภาฯ  นายอนุว ัฒน์  ใจบุญ  สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา เขต  3         
       อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ นางสมพร  กาไวย์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สังก ัด สำนักงานเลขานุการองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด  องค์การบร ิหารส ่วน           
       จังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง    
สมาชิกสภาฯ   นางพิสมัย   ใจวัง รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายเข้ม   อัศราช  รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู ้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ 
   เนื่องจาก มีผู้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
   เพียงชื่อเดียว ดังนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการ
   ประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ .  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2565      
   ข้อ 14  จึงขอประกาศว่า นางสมพร  กาไวย์  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับเลือก ให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยา ขอเชิญนางสมพร  กาไวย์  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ขึ้นทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยา ครับ 

   /เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาที่เครพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
   ดิฉันนางสมพร  กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้องขอบพระคุณสภาแห่งนี้ที่ได้เลือกดิฉัน ให้ดำรงตำแหน่ง
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
   ดิฉ ันจะปฏิบ ัต ิหน ้าที ่อย ่างเต ็มความสามารถ  เพื ่อให ้การดำเน ินงานของสภา         
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
ประธานสภา  ต่อไป 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง)  
    เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภาฯ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง         
                      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการกันเงินกรณียังไม่ได้     
   ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทค่าปรับปรุงที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจร ถนนทางหลวง
   หมายเลข ๑ ตอนทางเดิมเข้าเมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา        
   จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒,๓๑๔,0๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี ่พันบาท) 
   เนื ่องจากระยะดำเนินการที ่กำหนดคลาดเคลื ่อน และรายละเอียดการดำเนินการ        
                      ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของโครงการฯ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓0 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการ     
   ที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ              
   จากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินจึงเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
   ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ 
  ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ    
     ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม
  ด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 รายการกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง  โปรดยกมือ 
    
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง    
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง  โปรดยกมือ  
   
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ   
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้แก้ไข
   เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          
   รายการกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา    
   ได้แถลง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
 
   ต่อไป 5.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
   ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 (กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม)  
    เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภาฯ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื ้อครุภัณฑ์การเกษตร            
                      แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั ้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
   แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุขเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
   ประเภท เงินประจำตำแหน่ง รายการที่ 3 หน้าที่ ๒๔๐ เงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๘,00๐ บาท 
   (แปดพันบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
   ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จักรเย็บกระสอบ 
   จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
   ลงวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๖ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ     
                      โอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยนหรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็น    
                      รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
ประธานสภาฯ   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ 
   ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
   ที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
 

 
/ประธานสภาฯ.. 



11 
 

ประธานสภาฯ      สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67   
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ    
 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง  

ประธานสภาฯ       สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ   
 
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ  
  
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โอน
   งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
   ได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
 
  ต่อไป 5.4 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร

 ส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 (กองช่าง)  
   เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภาฯ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจ ังหวัดพะเยา จะดำเน ินการจ ัดซ ื ้อครุภ ัณฑ์ก ่อสร้าง             
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย             
   จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ    
   การโยธา ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการที่ ๑๖ หน้า ๒๘๕ 
   ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓๕๓ ,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาท)       
   โอนไปตั ้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รถบด          
   แบบเดินตาม จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงทางหลวงชนบท 
   และสายทางที ่อยู ่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
   รายละเอ ี ยดปรากฏ ตามหน ั งส ื อองค ์การบร ิหารส ่ วนจ ั งหว ัดพะเยา ลงว ันที่                                   
   ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ   
    โอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยนหรือโอนไปตั ้ งจ ่าย           
   เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
   ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

/ประธานสภาฯ.. 
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ประธานสภาฯ    ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ 
   ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
   ที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ      สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67   
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
  
ประธานสภาฯ        สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โอน  
                      งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
   ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
   ได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
 

 ต่อไป 5.5 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67  (กองช่าง)     
 เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภาฯ 
 

นายก อบจ.พะเยา  เร ียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดพะเยา          
                 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน         
    และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการ
   ดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น 
   จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
   ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธาเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
   ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายการที่ ๑ หน้า ๒๗๙ เงินเดือนข้าราชการ 
   จำนวน ๔๑,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ และประเภทครุภัณฑ์
   คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ 
 

/ระเบียบกระทรวง… 
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ประธานสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ    
     โอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยนหรือโอนไปตั ้งจ่าย             
    เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
   ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
    ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ 
   ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ    
    ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม
   ด้วยครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 

ประธานสภาฯ      สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67   
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ   
  
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง  
   
ประธานสภาฯ      สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67  
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ  
   
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ   
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โอน
   งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
    ได้แถลง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
 
   ต่อไป 5.6 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
   จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 (กองช่าง)  
    ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภาฯ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในเขตพื้นที่ ว่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
   พ้ืนที่การเกษตร สายที่ ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 
   จงัหวัดพะเยา มีพ้ืนที่บางส่วนไม่สามารถดำเนินโครงการได้จึงได้ดำเนินการสำรวจพบว่า
   ไม่สามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยา เป็นไปอย่างคุ้มค่าและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  

/จึงขอโอนเงิน... 



14 
 

นายก อบจ.พะเยา  จึงขอโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายของโครงการดังกล่าวโอนไปตั ้งจ ่าย           
    เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู ่พื ้นที ่การเกษตร              
   สายทุ่งป่าอ้อย หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 
   จ ั งหว ัดพะเยา จำนวน ๕๐๐ ,00๐ บาท (ห ้าแสนบาท) รายละเอียดปรากฏ     
    ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๓0 มกราคม ๒๕๖๗ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
   โอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยนหรื อโอนไปตั ้งจ ่าย             
    เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ
   ท่านใด มีข้อสงสัยจะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
   มติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ      สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67   
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ 
    
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง  
 
ประธานสภาฯ       สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ    
 
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ  
 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โอน
 งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
 ได้แถลง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
 
   ต่อไป 5.7 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67  
   (สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
    เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภา 
 
 

/นายก อบจ.พะเยา... 
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นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื ้อครุภัณฑ์โฆษณาและ   
   เผยแพร่  แต่ เนื่องจากไม่ ได้ตั ้ งงบประมาณเพื่ อการดังกล่าวไว้ ในข้อบัญญัติ        
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั ้น  จึงขอโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รายการที่ ๖ หน้าที่ ๒๘๑  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๑๑๓ ,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน       
   เก้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำ
   สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
 
นายก อบจ.พะเยา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน    
   โดยการ โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป    
   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ 
   ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะ
   ขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วย ครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ      สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67   
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง  โปรดยกมือ   
  
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง  
   
ประธานสภาฯ       สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง  โปรดยกมือ    
 
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบไม่มีค่ะ   
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โอน
   งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
   ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
                      ได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

/ต่อไป 5.8 ญัตติ… 
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 ต่อไป 5.8 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 (กองยุทธศาสตร์
 และงบประมาณ)  
  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภา 

นายก อบจ.พะเยา  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
   อิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
       งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ
   รายจ่ายจาก งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
   ซ่อมแซม รายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๗๓ ,๐๐๐ บาท       
   (เจ็ดหมื่นสามพันบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
    
นายก อบจ.พะเยา คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
   ประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหาร
   ส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน        
   โดยการ โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป     
   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
ประธานสภาฯ   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ ท่านใด    
  มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ    
   ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ      สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67   
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ    

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง  
  
ประธานสภาฯ       สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67  
   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง  โปรดยกมือ    
 
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
   
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โอน
   งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
   ได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ  ต่อไป 5.9 ญัตติ การคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นระดับ
  จังหวัด (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
   เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภา 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
   ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประสาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ประสานและบู รณาการการจัดทำ
   แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประสาน 
           
นายก อบจ.พะเยา  แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                  
   ที่ มท 0810.๓/ว746๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งแนวทางการจัดทำ
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น และหนังส ือกระทรวงมหาดไทย                 
   ที่ มท 0๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙  ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งแนวทางการปฏิบัติ   
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องแต่งตั้งสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการในส่วนของผู้แทนสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัด จำนวนไม่เกิน ๕ คน โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง 
    เพื่อให้การประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
   ดำเนินไปด้วยความเร ียบร้อย จึงขอให้สภาองค์ การบริหารส่วนจังหว ัดพะเยา             
    แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน ๕ คน
   เพ่ือเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไป 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ประธานสภาฯ   ตามที่  นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั้น  
   ผมจะดำเนินการให้สภาแห่งนี้ได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
   เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด จำนวน 5 ท่าน สำหรับวิธีการ
   เลือกคณะกรรมการฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงที่ประชุม 
 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ และสมาชิก  
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน  สำหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการนั ้นตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง      
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ ๑๐๗ กำหนดให้เสนอชื่อสมาชิกฯ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน 
   บุคคลที่นายกเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ให้นำข้อ ๑๒ มาบังคับใช้  โดยอนุโลม  
   วิ ธี ก า ร เ ลื อ กต้ อ ง ด ำ เ นิ น ก าร เ ลื อ กคณะกรรมการที ล ะคน  โ ดยจะ เ ลื อ ก
   กรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ   
   ตามจำนวน ที่พึงมี คือ จำนวน 5 คน ถ้าการเลือกกรรมการลำดับใด มีผู้เสนอเพียงคนเดียว 
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เลขานุการสภาฯ   ผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการคณะนั้น ตามข้อ ๑๔ คือถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
   ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั ้นได้รับเลือก แต่ถ้าลำดับใด         
   มีผู ้เสนอ เป็นกรรมการ มากกว่าหนึ ่งคน ก็ต้องใช้วิธี เลือกตามข้อ ๘ คือเขียน
   หมายเลขประจำตัวของผู้ถูกเสนอลงในบัตร เสร็จแล้วนำบัตรมาใส่พานข้างหน้าที่
   จัดเตรียมไว้ 

 
ประธานสภาฯ     ผมจะดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
  จังหวัด จำนวน 5 ท่าน  โดยจะดำเนินการเลือกกรรมการคนที่หนึ่งหรือลำดับที่หนึ่งก่อน 
  ขอเชิญที่ประชุมแห่งนี้ได้เสนอชื่อสมาชิกฯ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน   
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายชำนาญ  บัวแดง 
 
นายชำนาญ  บัวแดง  ขอเสนอนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาฯ    
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   
สมาชิกสภาฯ   นายเข้ม  อัศราช  รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายเดชศรี  ธิวงค์ รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
   เป็นอันว่า นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
   ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ ๑ ต่อไป เลือกกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญ
   สมาชิกฯ เสนอครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร 
 
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ขอเสนอนายอนุวัฒน์   ใจบุญ   
สมาชิกสภาฯ    
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   
สมาชิกสภาฯ   นายบุญมี  จิตนารี  รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์  รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้องสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
   เป็นอันว่า นานยอนุวัฒน์  ใจบุญ  ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
   ประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นระดับจังหวัด คนที ่ 2 ต่อไปเลือกกรรมการคนที ่ 3           
                      ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายเข้ม  อัศราช   
 

/นายเข้ม  อัศราช...   
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นายเข้ม  อัศราช     ขอเสนอนางพิสมัย   ใจวัง 
สมาชิกสภาฯ    
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายนิคม  ศรีวิราช รับรอง 
สมาชิกสภาฯ      นายอนุวัฒน์  ใจบุญ รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
   เป็นอันว่า นางพิสมัย  ใจวัง ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 3 ต่อไปเลือกกรรมการคนที่ 4 ขอเชิญ สมาชิกฯ เสนอครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายอะดิเรก  กองมงคล 
 
นายอะดิเรก  กองมงคล  ขอเสนอนายเดชศรี   ธิวงค์ 
สมาชิกสภาฯ   
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง    
สมาชิกสภาฯ   นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์  รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายบุญมี  จิตนารี  รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู ้ รั บรองถูกต้องสมาชิก ฯ ท่ านใดจะเสนอเป็นอย่ างอื ่ นอี กหรือไม่
  ไม่มีนะครับเป็นอันว่านายเดชศรี  ธิวงค์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
  ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 4 ต่อไปเลือกกรรมการคนที่ 5          
  ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนางพิสมัย  ใจวัง  
 
นางพิสมัย  ใจวัง   ขอเสนอนางนฤมล   บัวชุม     
สมาชิกสภาฯ     
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง    
สมาชิกสภาฯ   นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์  รับรอง  
สมาชิกสภาฯ   นายเดชศรี   ธิวงค์  รับรอง  
 
ประธานสภาฯ   ผู ้ ร ับรองถูกต้อง  สมาชิกฯ ท่ านใดจะเสนอเป็นอย่างอื ่นอีกหรือไม่   
   ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า นางนฤมล  บัวชุม  ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
   ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  คนที่ 5  สรุปคณะกรรมการประสาน
    แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย   
   1.นายวิ เชษฐ์   วงศ์ประสิทธิ์   2.นายอนุวัฒน์   ใจบุญ   3.นางพิสมัย  ใจวัง  
   4.นายเดชศรี   ธิวงค์   5.นางนฤมล   บัวชุม     

/ต่อไป 5.10... 
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   ต่อไป 5.10 ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   พะเยาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)   
    เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภา 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
   ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘  และ       
   ข้อ ๒๘ จะต้องแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการในสว่น
   ของผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการคัดเลือกของสภาท้องถิ่น 
    เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
   และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพิจารณา
    คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๓ คน        
   เพื ่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และจำนวน         
   ๓ คนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   พะเยา ต่อไป 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ประธานสภาฯ   ตามที ่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั ้นผมจะ
   ดำเนินการให้สภาแห่งนี ้ได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
   เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๓  ท่าน 
   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   พะเยา จำนวน ๓ ท่าน สำหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการฯ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง    
   ต่อที่ประชุมไปแล้วใน 5.9 ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
   ระดับจังหวัด 
 
    อันดับแรกผมจะดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
   จั งหวัดพะเยา จำนวน ๓ ท่าน โดยจะดำเนินการเลือกกรรมการคนที่หนึ่ ง       
   หรือลำดับที ่หนึ ่งก่อน ขอเชิญที ่ประชุมแห่งนี ้ได้เสนอชื ่อสมาชิกฯ โดยมีผู ้ร ับรอง                
   ไม่น้อยกว่า ๒ คน   

 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายเดชศรี   ธิวงค์    
 
นายเดชศรี   ธิวงค์     ขอเสนอ นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง 
สมาชิกสภาฯ    
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  
สมาชิกสภาฯ    นายนิคม  ศรีวิราช รับรอง 
สมาชิกสภาฯ    นายบุญมี  จิตนารี รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้องสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
  เป็นอันว่า นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ ๑ ต่อไปเลือกกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกฯ 
  เสนอครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายมานพ  ศูนย์กลาง  
 
นายมานพ  ศูนย์กลาง  ขอเสนอนายภูเบส   วิสูตรสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาฯ    
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  
 
สมาชิกสภาฯ   นายชำนาญ  บัวแดง  รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้องสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
  เป็นอันว่า นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาคนที่ 2 ต่อไปเลือก กรรมการคนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกฯ 
  เสนอครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์   
 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ขอเสนอนางนฤมล   บัวชุม 
สมาชิกสภาฯ     
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง    
สมาชิกสภาฯ   นายมานพ  ศูนย์กลาง รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายนิคม  ศรีวิราช รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ
  เป็นอันว่า นางนฤมล  บัวชุม ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดพะเยาคนที่ 3 สรุปคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  พะเยา จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย   
   1.นายอภิเชษฐ์   แสงเมือง   2.นายภูเบส   วิสูตรสุวรรณ์  3.นางนฤมล   บัวชุม     
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ประธานสภาฯ   ต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๓ ท่าน ขอให้เสนอคนที่หนึ่งก่อนครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายธนกร  ใจกล้า   
 
นายธนกร  ใจกล้า    เสนอนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาฯ    
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  
สมาชิกสภาฯ   นานเข้ม  อัศราช  รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายนิคม  ศรีวิราช รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้องสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
  เป็นอันว่า นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม
  และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 1 ต่อไปเลือก
  กรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ 
           
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายเดชศรี  ธิวงค์ 
 
นายเดชศรี  ธิวงค์   เสนอนายฐิติวัชร์   ตันตละ 
สมาชิกสภาฯ    
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  
สมาชิกสภาฯ   นานบุญมี  จิตนารี  รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  รับรอง 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้องสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ
   เป็นอันว่า นายฐิติวัชร์  ตันตละ ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ต่อไปเลือกกรรมการ
   คนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ   
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายมงคล หลักฐาน 
 
นายมงคล หลักฐาน   เสนอนางพิสมัย  ใจวัง 
สมาชิกสภาฯ    
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายเข้ม  อัศราช  รับรอง 
สมาชิกสภาฯ   นายชำนาญ  บัวแดง รับรอง 
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ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ
  เป็นอันว่านางพิสมัย  ใจวัง ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
  ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 3 
    สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
   จังหว ัดพะเยา จำนวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย  1. นายว ิเชษฐ ์  วงศ์ประส ิทธิ์                 
                          2. นายฐิติวัชร์  ตันตละ  3. นางพิสมัย  ใจวัง 
 
   ต่อไป 5.11 ญัตติขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ
   พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ที่ได้ลงนามแล้ว      
   (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
    เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภา 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะ เยาและสมาชิกสภา  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน ด้วยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ทั้งสามฝ่าย ได้ร่วมกันบันทึกข้อตกลง 
   เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อจัดตั้งตลาด
   เพื ่อเป็นแหล่งกลางในการซื ้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอื ่นๆ   
   เพื ่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด 
   การเก็บรักษา และการขนส่งซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เพ่ือยกระดับสินค้า
   เกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ ่มขึ ้น โดยรวบรวมและเชื ่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่
   ภาคเหนือตอนบน อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืน         
   ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ของเกษตรกรดีขึ ้นสามารถ     
   ดำรงชีพและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน นั้น 
    โดยทั้งสามฝ่ายมีวัตถุประสงค์ร่วมกันจัดตั ้งตลาดเพื ่อเป็นแหล่งก ลาง           
   ในการซื ้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอื ่นๆ เพื ่อช่วยเหลือ
   เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และ
   การขนส่งซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มี
   มูลค่าเพิ่มขึ้นโดยรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน   
   อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
   คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นสามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพ
   การเกษตรได้อย่างยั่งยืน  
    เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์          
   ที ่กำหนดไว้  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ (๒) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพ
   หรือไม่คุ ้มค่าที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะดำเนินการเองหรือเป็นภารกิจหรือ
   โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชน          
   ในท้องถิ่นในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือและ
   นำเสนอ สภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติ  ตามกฎหมาย
   จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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นายก อบจ.พะเยา  ในการนี ้ขอความเห็นชอบการดำเนินการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร
   ภาคเหนือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา จากสภาองค์การบริหาร
   ส่วนจังหวัดพะเยา 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ประธานสภาฯ   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ 
  ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
  มติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ
   พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยาที่ได้ลงนามแล้ว ตามท่ีนายก องค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ  
                 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง    
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ 
  พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ที ่ได้ลงนามแล้ว ตามที่นายก
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ    
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ  
  
ประธานสภาฯ    เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติบันทึกข้อตกลง
   ความร่วมมือการดำเนินการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือระหว่าง องค์การ
   ตลาดเพื ่อเกษตรกร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา          
   ที่ได้ลงนามแล้ว ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง
   จำนวน 1 เสียง 
 
   ต่อไป 5.12 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน    
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (3) ต่อ
   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
   พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) 
    ในญัตตินี้ได้แนบระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม
   ให้กับทุกท่านไปแล้วนะครับ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อสภาฯ 
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นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจั งหวัดพะเยา มีความจำเป็นต้องยกเว้นระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๓)       
   ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมได้
   และดำเนินโครงการในภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑0 โครงการ  
   งบประมาณรวม ๘๒,๗๗๙,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท)     
   เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
   ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ มีความสะดวก และปลอดภัย แก่ราษฎรในการสัญจร      
   จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยกเว้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน       
   ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่ น  พ .ศ .  ๒๕๖๖ ข ้อ  97 (3) และขออนุม ัติ                  
   ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
    ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
   การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ 97 จำนวน ๑0 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๗๗๙,๐๐๐ บาท 
   (แปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท)      
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
   การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๖     
    ข้อ 4 และข้อ 97 
    หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 0๘๐๘.๒/ว ๕๑๒๐ ลงวันที่        
    ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน       
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ      
       
ประธานสภาฯ   ตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงขอความเห็นชอบอนุมัติ 
   ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
   พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (3) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567               
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน 
   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ 97 (3) จำนวน 10 โครงการ รวมเป็น เงินงบประมาณ 
   82,779,000 บาท  (แปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) มีสมาชิกฯ 
   ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย หรือไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี      
   ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
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ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (3) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
   และอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
   พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ 97 จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 82,779,000 บาท 
   (แปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   พะเยาแถลง โปรดยกมือ    
 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
      
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบอนุมัติ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (3) ต่อผู้ว่า
   ราชการจังหวัดพะเยา และไม่เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   การรับเง ิน การเบิกจ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเง ิน และการตรวจเงิน            
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ 97 (3) จำนวน 10 โครงการ รวมเป็น
   เงินงบประมาณ 82,779,000 บาท (แปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท)  
   ตามทีน่ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ    
                      
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ  
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้ยกเว้น      
    การปฏิบัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเง ิน การเบิกจ่ายเงิน           
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
    พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (3) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
   ขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดพะเยา ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  2567           
    ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   
   การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   ข้อ 97 จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ  82,779,000 บาท 
   (แปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื ่นเก้าพันบาท)  ตามที ่นายกองค์การบริหาร  
   ส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
 
   ต่อไป 5.13 ญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี        
   พ.ศ. 2567 (สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) 
   ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องการกำหนดสมัยประชุม
  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ที่ประชุมทราบ 
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เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ และสมาชิกฯ 
  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๒๒ วรรค ๑ วรรค ๓ วรรค ๔ กำหนดว่า  
  ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสองสมัย วันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี  ให้สภาองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดกำหนด สมัยประชุมสามัญ ให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน และตามระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๕ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  
  ระยะเวลาและวันเริ ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น    
  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
  ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
  ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม     
        ตามข้อ ๑๑ (๑) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  กำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย และวันเริ ่มสมัยประชุม
  สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  
 
ประธานสภาฯ       เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว ผมจะขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้หารือในที่ประชุม
   สภาแห่งนี้ว่าจะกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕67  
   เมื่อไหร่ ขอเชิญครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายชำนาญ  บัวแดง 
 
นายชำนาญ  บัวแดง  เสนอวันศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕67 เป็นวันเริ่มสมัยประชุม 
สมาชิกสภาฯ      สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.  ๒๕67 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง      
สมาชิกสภาฯ  นายเข้ม  อัศราช  รับรอง 
สมาชิกสภาฯ  นายนิคม  ศรีวิราช รับรอง  
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี       

ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ      สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ ที่ 2 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕67 
                       เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.  ๒๕67 โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง  
   
ประธานสภาฯ       สมาชิกฯ ท่านใดไมเ่ห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕67 

                       เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.  ๒๕67 โปรดยกมือ   
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เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ   
 
   มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
  กำหนดให้วันศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕67 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ 
  สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
 
  ต่อไป 5.14 ญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี        
  พ.ศ. 2568 (สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) 

  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้หารือในที ่ประชุมสภาแห่งนี ้ว ่าจะกำหนดวันเริ่ม        
 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕68 เมื่อไหร่ ขอเชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายชำนาญ  บัวแดง 
 
นายชำนาญ  บัวแดง     เสนอวันศุกร์ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕68 เป็นวันเริ่มสมัยประชุม 
สมาชิกสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕68 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
สมาชิกสภาฯ  นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  รับรอง  
สมาชิกสภาฯ  นายเข้ม  อัศราช   รับรอง  
 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี   

ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
        

เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ      สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที ่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕68           
                      เป็นวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕68 โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง    
 
ประธานสภาฯ       สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕68
   เป็นวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕68 โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
   
ประธานสภาฯ       เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง กำหนดให้              
   วันศุกร์ ที่ 14  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕68 เป็นวันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ   
    สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕68 

 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกอัครา  พรหมเผ่า ครับ 
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ท่านนายกฯ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและสมาชิกสภาองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง 
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะ        
 คือรถบรรทุกขนาดเล็ก ยี ่ห ้อโตโยต้า ร ีโว จำนวน 1 คัน จากบริษัท  ไทยไปป์       
 ภาคเหนือ จำกัด ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                
  แต่ไม่สามารถ ยื่นเสนอญัตติเป็นหนังสือต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
 เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาในวันนี้ได้ทัน เห็นว่าเป็นเรื ่องจำเป็น ที่เป็นประโยชน์ต่อ
  ส่วนรวม หากไม่ขอความเห็นชอบต่อสภาในวันนี้  จะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
  ในการนี้  จึงขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อขอเสนอญัตติ          
 ขอความเห็นชอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง สังกัดองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดพะเยา รับโอนรถบรรทุกขนาดเล็ก ยี ่ห ้อโตโยต้า รีโว จำนวน 1 คัน         
 จากบริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ด้วยวาจาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
ประธานสภาฯ   ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ยื่นเสนอญัตติขอความ
  เห็นชอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง สังกัดองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดพะเยา รับมอบรถบรรทุกขนาดเล็ก ยี่ห้อโตโยต้า รีโว จำนวน 1 คัน จากบริษัท
  ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ด้วยวาจาต่อสภา ผมพิจารณาแล้วเห็นว่า 
    เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถือว่าเป็นกรณีจำเป็น หากล่าช้าจะก่อให้เกิดความ
   เสียหายต่อทางราชการได้ ผมจึงอนุญาตให้เสนอญัตตินี้ด้วยวาจาต่อสภา และ           
   ผมขอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ คือระเบียบวาระการประชุมที่ 5 
   เรื ่องที่เสนอใหม่ เป็น 5.15 ญัตติขอความเห็นชอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
   ตำบลท่าวังทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รับโอนรถบรรทุกขนาดเล็ก        
                      ยี่ห้อโตโยต้ารีโว จำนวน 1 คัน จากบริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ขอเชิญท่านนายก
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แถลงต่อ สภาฯ 
        
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
   ด้วย โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
   ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับการ
   สนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกขนาดเล็ก ยี่ห้อ โตโยต้า รีโว) จำนวน ๑ คัน
   มูลค่าคันละ ๖๑๒,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) จากบริษัท ไทยไปป์
   ภาคเหนือ จำกัด เพื่อใช้ในงานให้บริการเยี่ยมบ้านแก่ผู้มารับบริการในเขตรับผิดชอบ
   ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง 
    ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง
   คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการรับโอนทรัพย์สิน เป็นไปด้วย
   ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลการตรวจสอบ
   ตามรายงานของคณะกรรมการพบว่า ครุภัณฑ์ยานพาหนะดังกล่าวข้างต้น เป็น
   ครุภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนมีสภาพดีพร้อมใช้งาน 
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นายก อบจ.พะเยา  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
   ภาครัฐ กรมการบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0๔๐๕.๒/0๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
   และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
   จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์    
   แก่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้  
   เป็นผู้ดูแลนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยการบริหารท้องถิ่น
   จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยบริหารราชการ
   ส่วนท้องถิ่น  
    แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบ  
   กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
   หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ต่อไป 
    จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภาฯ    ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ
  ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือจะอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ    
   ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง 
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รับโอนรถบรรทุกขนาดเล็ก ยี่ห้อโตโยต้า รีโว 
  จำนวน 1 คัน จากบริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ  
 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง     
            
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง 
               สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รับโอนรถบรรทุกขนาดเล็ก ยี่ห้อ โตโยต้ารีโว  
   จำนวน 1 คัน จากบริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดพะเยาแถลง โปรดยกมือ  
   
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ   
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โรงพยาบาล
   ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รับ โอน
   รถบรรทุกขนาดเล็ก ยี่ห้อโตโยต้า รีโว จำนวน 1 คัน จากบริษัท ไทยไปป์ ภาคเหนือ 
   จำกัด  ตามที ่นายกองค์การบริหารส ่วนจังหว ัดพะเยา ได ้แถลง ไม ่ เห ็นชอบ        
    จำนวน - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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